

1/ Linh hồn luyến người chết hiện về tại California

Câu chuyện dưới đây xảy ra tại vùng Orange, Cali: Linh hồn một thanh niên CgVN đã được Chúa cho hiện về nhập vào một thanh niên chết 20 tuổi để nói chuyện với mẹ và người trong gia đình, có sự chết người của cha già Vũ Tuấn Tú và một số người.

Anh Giuse Mai Văn Trung, con ông bà Mai Xuân Nghi. Anh biết biết cách bí mật gần bên cô bạn San Jose, CA trước đây 10 năm (1986), cô nghe súng nổ, nhưng không biết ai bắn. Khi cô đưa anh vào bệnh viện thì anh chết.. Lý do tại nay cũng còn bí ẩn (có lẽ vì tình).

Tổng câu chuyện đã vào quá khứ, nhưng nay, ngày 8 tháng 10 năm 1996, đúng 10 năm sau, anh Trung được Chúa cho về nói chuyện qua chị Bích Trâm là người ngoại giáo, đang học ở thành hôn với em ruột anh Trung.

Sáng hôm nay, chị Trâm đang làm việc với mẹ là bà Bích Vân, Giám đốc Trung Tâm bằng nhà ở Asia ở Garden Grove, CA. thì anh Trung nhập vào cô. Lúc đó, anh Hùng là nhân viên của Asia, anh cũng là thợ kỹ của Công ty VN Orange, cũng ở đó. Vì anh Trung nói qua cô Trâm rằng anh muốn nói chuyện với người nhà anh với sự chết người của một linh mục, nên anh Hùng tại Trung Tâm Công giáo đón cha của Vũ Tuấn Tú về Trung Tâm Asia, rồi mẹ người cùng lên xe về nhà ba má anh Trung là ông bà Nghi ở gần nhà ở Orange. Tại đây, có mẹ anh Trung, các em của anh học ở trường 10 người, và một số bà con xóm ngõ.

- Đầu tiên anh chào mẹ người và cho biết mình là ai: "Con là linh hồn Giuse Trung, Chúa cho phép con về gặp gia đình".

- Bà Nghi, mẹ anh hỏi: Con muốn gì, mẹ phải làm gì cho con?

- Anh Trung nói: Mẹ xin cho con 5 Tháng lễ.

- 5 lđ thôi à?

- 5 lđ đđ rđi. Gia đđnh đđ quên con cũ 10 năm nay, không cũ u nguyđn cho con.

- Má đđu có quên con, má vđn cũ u nguyđn cho con mà.

Má cũ u nguyđn mà chia lòng chia trí, đđ ý đđi đđu...

Rđi anh xin gđp tđng ngđđi em. Anh đđa hđ ra khođng 5,6 thđđ c đđ nói riđng vđi mđi ngđđi. Sau đđó anh hđi:

- Ba đđu?

- Ba đđi làm muđn mđi vđ.

- Con phđi chđ ba vđ.

Và ngđđi ta gđi đđi n thođi mđi ông vđ. Trong khi chđ đđi, cha Tú xin mđi ngđđi đđc 5 chđc kinh mùa Thđđng. Gđn hđt 5 chđc kinh thì ông Nghi vđ.

Gđp ông, anh Trung Chào ba và nói vđi ba anh:

- Ba phđi đđ lđ và giđ ngày Chúa nhđt. Ba phđi xđng tđi mđi năm ít là mđt lđn, và phđi sđng đđc tin Công giáo.

- Ông Nghi nói: Ba vía tin mà.

- Anh Trung: "Đức tin phải có việc làm, đức tin không việc làm là đức tin chết". Và nói tiếp: " Xin gia đình đừng tìm biết và oán hận kẻ hồn con, Chúa dõy tha thõ". "Gia đình hãy cứu nguyẽn và xin lờ cho linh hồn Maria Tuyẽn t (ngõõ i quen đã qua đõ i), Và xin lờ cứu cho linh hồn dì Maria Ngõc Bõ o (Em gái bà Vân đã chết hõ i 15 tuõ i. Cô Bõ o đã xin hõc đõ o, nhõng bõ gia đình ngăn cõ n, vì không muõ n cho ...Cô đã chết trong thõ i đõ tòng và cô đõõ c õ n cứu rõ i).

Sau cùng anh Trung bõ tay tõ giã mõ i ngõõ i. Rõ i anh hõ i:

- Còn em bé đâu

- Mõ anh nói: Em nhõ đang ngõ trong phòng.

Anh Trung xin gõ p em, anh bõ rõ i hôn em. Sau đó, anh (chõ Trâm) nõ m xuõ ng giõõ ng gõ n đó thiõ p đi. Chõ ng gõ n 15 phút sau, cô Trâm tõ nh lõ i và tõ võ thõ t ngõ ngàng sao mình lõ i õ đây (vì cô chõ a thõc võ gia đình này, còn đang hõc đõ o đõ dõ đõ nh thành hôn võ i em trai cõ a anh Trung)! Vì tõ sáng, cô võ n làm viõc võ i mõ cô tõ i Trung Tâm bằng nhõc Asia

Khoõ ng mõ t tuõ n sau, cha Cõ Tú (hõ n đã võ nhà hõ u) đõ n nhà ông bà Nghi dõng lõ , ngài thõ y, ông Nghi không đõõ c đánh đõ ng bao nhiêu võ viõc anh Trung hõ n võ . ngài nói: "Thõ t đúng nhõ lõ i Chúa phán trong Kinh Thánh: Dù kõ chết hõ n võ , hõ cũng chõ ng tin (Lc 16,37).

*2/Giõ t mõ hôi cõ a thõ y dòng nhõ chết nhõ xuõ ng tay thõ y Dòng bõ n.*

Có mõ t truyõ n trong sách dõ y đàng nhân đõc kõ võ cái nóng cõ a Luyến người chết nhõ sau:

## Linh hồn luyến ngục của hiên v

T&#225;c Gi&#7843;: XuanHa.net

Th&#7913; S&#225;u, 07 Th&#225;ng 11 N&#259;m 2008 14:10

---

Một ngày kia, một thầy Dòng đã chết đợc Chúa cho hiên v vớ i một thầy Dòng bôn vào ban đêm. Sau khi trò truyện, thầy sng hỏi thầy chết rợng:

- Anh có thể cho tôi biết Luyến ngục nóng ngy ra sao không?

- Thầy chết ttrợ i: Anh không thể hiểu đợc Luyến ngục nóng thế nào, nhưng đợc anh hiểu một chút thì anh sẽ tay ra đây.

Thầy sng sẽ tay ra, thầy chết chết nhợ vào một giếng mợ hôi. Thầy sng đau đợn nhợc nhợi quá, la lên tùm lum và chết chung quanh nhà Dòng, tay vợ y vợ y, không chết đợc. Cợ nhà Dòng nghe la ó, một ngợ, các thầy dợ y hỏi coi xem chuyện gì?

Sau khi nghe thầy sng kể i chuyện giếng mợ hôi cợ a thầy chết, ai ngy đợu rợn tóc gáy.

Thầy sng sẽ bợnh đau đợn và qua đợi mợ y ngày sau.

*3/Sợ i lợ u các cha dòng Capucino ghi i câu chuyện liên quan đợn nhợng cợ hình các đợng Linh hồn phợi chết trong Lợ a Luyến Ngợc.*

Cha Hippolyte de Scalvo là ngợi tôi tợ tín trung cợ a Chúa. Cha đợc biết có lòng thợợng mợn các đợng Linh hồn. Cha luôn luôn cợ u nguyợn cho các vợ đợc mau mau giợi thoát khợi chết n Luyến Hình. Cợ u nguyợn chết đợ, cha Hippolyte còn ăn chay hãm mình đợn bù thay cho các đợng và thợợng thuyợt giợng vợ Luyến Ngợc. Cha nhợc các tín hợu nhợ cợ u nguyợn, dâng các hy sinh và vợc lành phúc đợc đợ cợ u cho các Linh hồn đợc sợm vợ hợợng tôn nhan Chúa. Sáng nào cũng thợ, cha Hippolyte thợc đợy thợt sợm đợ nguyợn kinh cợ u cho nhợng ngợi quá cợ. Chúa Nhân Lành đã dùng gợợng vợ tôi tợ Ngài đợ giúp các tín hợu hiểu phợn nào nhợng hình phợt các đợng Linh hồn phợi chết trong Lợ a Luyến Hình.

Năm y cha Hippolyte đợc Bợ Trờn gợi đợn Flandres, một thành phợ nợ mợ biên giợi hai nợợc Pháp và Bợ, đợ mợ một tu vợn các cha dòng Capucino. Trong sợ các tu sĩ cùng đợi vợi cha

Hippolyte có mặt thây dòng hát sặc sỡ o đẽc. Nàng vỹ a đẽn nỹ, vỹ tu sĩ này ngã bỡnh nỹng và đẽt ngỹt tỹ trỹn.

Sáng hôm sau đẽ, cha Hippolyte quỳ cỹu nguyỹn trong nhà thỹ, sau giỹ Kinh Sáng. Bỡng chỹc cha thỹ xuỹt hiỹn trỹc mỹt mình vỹ tu sĩ quá cỹ, đỹi hình mỹt bóng ma phỹ đỹy lỹa. Ngỹi quá cỹ thú tỹi cùng Cha Bỹ Trên vỹi lỹi rỹn rỹ nỹo nỹ vỹ mỹt lỹi nhỹ mà thỹ đã quên xỹng khi còn sỡng. Thú tỹi xong, thỹ thỹa: "Xin cha cho con viỹc đỹn tỹi tùy ý cha và xin cha ban phép lành cho con hỹu con đỹc giỹi thoát khỹi khuyỹt đỹm khiỹn con phỹi đĩu khỹ vô nguyỹn trong Lỹa Luyỹn Ngỹc". Cỡm kích trỹc tình trỹng thỹm sỹu cỹa vỹ tu sĩ thuỹc quyỹn quá cỹ, cha Hippolyte vỹi vãng nói ngay:

- "Nhân danh quyỹn đỹc phép, tôi xin tha tỹi cho thỹ và chúc lành cho thỹ. Còn vỹ viỹc đỹn tỹi, vì thỹ bỡ là tôi có quyỹn ra viỹc đỹn tỹi, thì xin thỹ hỹy đỹ trong Lỹa Luyỹn Ngỹc cho đỹn giỹ Kinh Thỹ Nhỹt, tỹc vào khoỹng 8 giỹ sáng nay".

Cha Hippolyte nghĩ rỹng mình đã khoan hỹng khi ra viỹc đỹn tỹi cho tu sĩ quá cỹ chỹ lỹi nỹi Luyỹn Hỡnh vài giỹ! Nào ngỹ, vỹa nghe xong án lỹnh, thỹ dòng đỹo đỹc nhỹ rỹi vào trỹng huỹng tuyỹt vỹng. Thỹ vỹa chỹy vòng vòng trong nhà thỹ vỹa kêu la thỹm thiỹt:

- "Ôi tỹm lòng không đỹi lỹng! Ôi ngỹi cha không biỹt cỡm thỹng mỹt Linh hồn sỹu nỹo! Sao cha lỹi trỹng phỹt cách khỹng khiỹp mỹt lỹi nhỹ mà nỹu con còn sỡng, hỹn cha chỹ ra mỹt viỹc đỹn tỹi cỹn con. Cha quỹ thỹt không biỹt tí gỹ vỹ nhỹng kinh hoàng các Linh hồn phỹi chỹu trong Lỹa Luyỹn Ngỹc!".

Nghe lỹi trách cỹn nỹng nỹ cỹa vỹ tu sĩ quá cỹ, cha Hippolyte nhỹ "đỹng tóc gáy" và cỡm thỹy vô cùng ân hỹn. Cha tìm cách "vỹt vát" cái vô ý thỹc cỹa mình. May mỹn thay, cha nghĩ ra đỹc mỹt đỹu kỹ. Cha vỹi vãng đánh chuông, gỹi các tu sĩ trong cỹng đĩu vào nhà thỹ nguyỹn Kinh Giỹ Mỹt. Khi các tu sĩ có mỹt đỹy đỹ, cha Hippolyte kỹ lỹi câu chuyỹn vỹa xỹy ra và cùng vỹi cỹng đĩu bỹt đỹu đỹc ngay Kinh Giỹ Mỹt, hỹu cho thỹy dòng quá cỹ đỹc sỡm giỹi thoát khỹi lỹa luyỹn hỡnh.

Tỹ ngày đẽ cho đỹn khi qua đỹi, trong vòng 20 năm trỹi, Cha Hippolyte de Scalvo không bao giỹ quên câu chuyỹn đã xỹy ra. Trong các bài giỹng, cha thỹng lỹp lỹi câu nói cỹa thánh Anselmo (1033-1109): "Sau khi chỹt, hỡnh phỹt nhỹ nhỹt đĩn chỹ ta trong Lỹa Luyỹn Hỡnh trỹ

## Linh hồn luyện ngục chi nhân

Tài liệu: XuanHa.net

Tháng 07, Ngày 11, Năm 2008 14:10

---

thành nhân lao khổ nhân tội ác nhưng gì trí khôn ta có thể tưởng tượng được khi còn sống trên trần gian này".

(Jacques Lefèvre, "Les Âmes du Purgatoire dans la vie des Saints", Editions Résiac, 1995, trang 24-26).